



ประกาศศาลอาญา

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)

โดยที่การระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ได้ขยายขอบเขตการแพร่โรคออกเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายเขตพื้นที่ โดยรัฐบาลได้ประกาศยกระดับมาตรการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อเข้าแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที่ไม่ให้เกิดการระบาดลุกลามเป็นวงกว้าง โดยศาลอาญาดังอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด เพื่อเป็นการยับยั้งมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในศาลอาญา จึงจำเป็นต้องกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์ดังกล่าว อันมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากร คู่ความ และประชาชนที่มาติดต่อราชการในศาลอาญา ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันดังต่อไปนี้

๑. ให้เลื่อนคดีจัดการพิเศษ คดีสามัญ และคดีสามัญพิเศษทุกคดี ที่นัดระหว่างวันที่ ๔ มกราคม ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ โดยเลื่อนไปนัดพร้อมในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน ๒๕๖๔ เพื่อให้คู่ความกำหนดวันนัดพิจารณาใหม่ เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ คลี่คลาย เว้นแต่คดีดังต่อไปนี้

๑.๑ คดีที่ศาลนัดสืบพยานประกอบคำรับสารภาพ

๑.๒ คดีที่ศาลนัดตรวจพยานหลักฐานในคดีที่จำเลยต้องชัง

๑.๓ คดีสามัญ หรือคดีสามัญพิเศษ ที่จำเลยต้องชังระหว่างพิจารณา หรือคดีอื่น ๆ ที่

คู่ความพร้อมและต้องการจะสืบพยาน หรือคดีที่เจ้าของสำนวนและองค์คณะพิจารณาเห็นว่าสามารถดำเนินกระบวนการพิจารณาไปได้โดยไม่กระทบต่อความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้อง และหากเลื่อนคดีไปอาจทำให้คู่ความทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหาย โดยคำนึงถึงความยินยอมของคู่ความ เช่น คดีที่ศาลได้ดำเนินการสืบพยานหลักไปแล้วคงเหลือการสืบพยานเพียง ๑ ปาก หรือเหลือพยานอีกจำนวนไม่มาก เป็นต้น แต่หากการดำเนินกระบวนการพิจารณาดังกล่าวของเจ้าของสำนวนและองค์คณะพิจารณาเห็นว่าไม่สามารถดำเนินการได้โดยปลอดภัยแก่ทุกฝ่ายก็อาจใช้ดุลพินิจให้เลื่อนคดีไปก่อนโดยขออนุญาตจากอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาหรือรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาที่ได้รับมอบหมาย

การเลื่อนคดีดังกล่าวข้างต้น พึงพิจารณาให้งดการดำเนินการเกี่ยวกับการออกหมายและส่งหมายแจ้งวันนัดสำหรับคดีทุกประเภทที่ผู้รับหมายมีภูมิลำเนาหรือที่พักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจำเป็นก็ให้ดำเนินการส่งโดยวิธีการไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

๒. คดีที่รับฟ้องใหม่ ศาลอาญาจะนัดพิจารณาในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป แล้วแต่ปริมาณคดีของศาล โดยดำเนินการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้คู่ความอีกฝ่ายโดยวิธีการไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับก่อน

๓. คู่ความที่ประสงค์จะขอเลื่อนคดีตามข้อ ๑ หรือยื่นคำคู่ความหรือเอกสารใด ๆ ให้โทรศัพท์ประสานกับเจ้าหน้าที่ศาลเพื่อขอคำแนะนำและหากต้องยื่นคำร้องขอเลื่อนการพิจารณาคดีหรือคำคู่ความ หรือเอกสารใด ๆ ให้ส่งคำร้องทางไปรษณีย์ หรือทางโทรสาร หมายเลข ๐ ๒๕๑๒ ๘๓๔๖ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E - mail) crimc@coj.go.th หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (Court Integral Online Service : CIOS) หรือจุดบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว One Stop Service และกล่องรับเอกสาร Box Thru ณ จุดที่ศาลอาญากำหนด

๔. การนัดฟังคำพิพากษาศาลชั้นต้นหรือศาลสูง ระหว่างวันที่ ๔ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ไม่ว่าจะเป็คดีที่จำเลยทุกคนในคดีได้รับการปล่อยชั่วคราว หรือจำเลยบางคนหรือทุกคนในคดีถูกคุมขังในเรือนจำศาลจะอ่านคำพิพากษาตามกำหนดนัดเดิม ทั้งนี้ หากจำเลยถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำศาลจะอ่านคำพิพากษาศาลชั้นต้นหรือศาลสูง โดยถ่ายทอดภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพ

๕. ในกรณีอื่น ๆ เกี่ยวกับการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีให้ถือปฏิบัติตามคำแนะนำของประธานศาลฎีกา เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-19) ฉบับที่ ๒

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสิทธิโชค อินทวิเศษ)

ผู้พิพากษาศาลฎีกา

ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา